

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### THRE – กลัวอะไรซะที่ไหนกันล่ะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวลีจั่วหัว...** จะว่าไปแล้ว ถือว่าเริ่มต้นปีใหม่ หรือปี 2564 ได้อย่างดีเลยนะ

อาจจะเห็นการคาดหมายของหลายๆ คนเสียด้วยซ้ำ... ที่เห็นข่าวสารในช่วงวันหยุดยาวๆ ที่ผ่านมานั้น อากาศอาจจะไม่รอดแน่ๆ เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่า เปิดปีใหม่มาก็ต้องตัดใจกันใหม่ หรืออาจจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันยกใหญ่อีกแน่ๆ ละ... แต่ที่ไหนได้ ถ้าเห็นการลงก่อนในช่วงเปิดตลาดนั้น ถือว่าลงไม่มากไม่มายเลยนะ แถมนั้นไม่เท่าไร ช่วงบ่ายเล่นทางขึ้นได้อย่างดีก็เสียด้วยนี่สิ เอาใจกันละ เปิดตลาดมา อาจจะมียางทำน หนีตายกันไปก่อนแล้วตั้งแต่ช่วงเช้า หรือตั้งแต่เปิดตลาดมาเลยก็ว่าได้ แล้วพอมานะแบบหนึ่งคนละม้วนกับช่วงเช้า จะเอาใจดีละ ทั้งขายหมู ทั้งขายคัต ทั้งยอมตัดใจยังไม่รีบซื้อ ที่ไหนได้ อาจจะตรรกะตกเรืออีกรอบแล้วละมัง... ตามรูปแบบของการแกว่งตัว ที่ลงไประดับ 1425 แล้วตั้งขึ้นมาได้ ถ้ามัวแต่แปลกใหม่ จริงๆ ก็ไม่แปลกนะ ถ้าจะลากเทรนไลน์ หรือเส้นแนวโน้มขาขึ้นน้อยๆ ก็ไม่เห็นเองแหละ ลองดูสิ ลากจากจุดแถวๆ 1187 ขึ้นมาผ่านแถวๆ 1400 หรือตรงจุด 1388 ก็ชัดๆ เลยครับว่า ทำไม่ถึง ได้มีการตั้งขึ้นมาจากระดับนั้น... นี่แสดงว่า ยังเล่นในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะเนี่ย ไม่เอาเทรนใหญ่ๆ ก็ได้ เล่นตามเทรนน้อยๆ ไปก่อน ตลาดคงคิดกันอย่างนั้น แล้วถ้าจะมีอะไรที่ร้ายแรงกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ก็คงมาว่ากันอีกที... หรือ ถ้าเราจะว่าตามตลาดที่เขาแกว่งตัวแบบนี้ ก็ต้องบอกกว่า ถ้าหลุดเส้นที่กล่าวมานี้เมื่อไหร่ ก็เลิกกันไปชั่วคราว หรือ ถ้าพลาด ก็คัต แล้วรอดูใหม่... บางที เรากลับนะได้ แต่ถ้าเทคนิคไม่กลับละ ทำไง

**ดูตามเกม...** จริงๆ วันวานก็มีหุ้นอยู่หลายๆ ตัวนะ ที่เล่นในเกมทางขึ้น หรือ เล่นเกมที่น่า สนใจเอาเรื่องอยู่ แต่ก็แรงๆ ไปหน่อยในช่วงบ่าย เหนือเมฆเลยลองเลือกเกมที่น่ากลัวแต่ยังขึ้นน้อยมาดู

**แนวรับ : ... 1.35-1.30 หรือยืน 1.40 ได้ ก็ยังน่าตามน้ำ**

**เป้าหมาย : ... 1.80-1.90 หรือ อาจจะหวังรอบได้ถึง 2.00**

Price Chart...(THRE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น THRE...** เหมือนตลาด หรือ SET Index พอลากเทรนไลน์ หรือ แนวโน้มขาขึ้นได้แล้ว ก็ต้องไม่มีการลงมาต่ำกว่าเส้นที่ลาดไว้... หรือ ตามภาพนี้ ก็ต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 1.30 ได้ก่อนจะดูอ่อนใจ หรือร้ายสุดๆ เราอาจจะสู้ได้ถึงระดับ 1.20 เรียกว่า ถ้าต่ำกว่า 1.20 ก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วละครับ Cut Loss ก่อนเลย แต่ดูจากรูปแบบโครงสร้างที่มี Trend Line ในระดับใกล้เคียงกับเส้น MA ระยะกลาง ก็น่าสนใจอย่างยิ่ง จากที่ผ่านมา เส้น MA นี้ เป็นแนวรับได้อย่างดี และเป็นจุดที่สร้างการขึ้นระลอกใหม่ได้มาแล้วด้วย จึงคาดไว้ก่อนว่า อาจจะทำได้เหมือนเดิมอีกรอบ... ส่วนเป้าหมายก็อาจจะเหมือนเดิมเช่นกัน ขึ้นไปชนเส้นกรอบบนก็ได้